

Số: 300 /BC-SLĐTBXH

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở năm 2023

Kính gửi:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1116-CV/BTCTU, ngày 09/11/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2023; tập thể Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể

Năm 2023, 100% Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tập thể Lãnh đạo Sở phổ biến, quán triệt cho công chức, viên chức, người lao động học tập đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trên cơ sở nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, tập thể Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Sở.

100% công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đều kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân và gia đình, nhân dân chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 100% công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023. Luôn phát huy tính gương mẫu của người đảng viên, có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên kịp thời; có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác và ý thức đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

*Tự đánh giá về cấp độ thực hiện: **Xuất sắc***

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm

Tập thể Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tập thể Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh, Chương trình hành động, kế hoạch của UBND tỉnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội được giao. Cụ thể:

- Chỉ đạo hoàn thiện thể chế, tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội: Trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 03 Đề án: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. 05 Nghị quyết: Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025; Sửa đổi, bổ sung hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Huế. 47 nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh.

- Năm 2023, có 04/04 chỉ tiêu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao cho Ngành Lao động, Người có công và Xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Đã giải quyết việc làm cho 17.034 người (đạt 100,20% so với kế hoạch năm 2023); trong đó, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 2.325 lao động (đạt 116,25% so với kế hoạch năm 2023). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,25%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị 1,8%, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo 2,27%, giảm 1,29% so với năm 2022, vượt 0,52% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

- Công tác tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai cơ chế, chính sách thực hiện 02 chương trình trọng điểm năm 2023 đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025; UBND tỉnh ban hành Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. Thực hiện kịp thời các chính sách giảm nghèo chung (Chính sách tín dụng ưu đãi: Đã giải quyết cho 14.966 lượt hộ vay vốn với kinh phí tổng kinh phí 781.965 triệu đồng của 03 chương trình vay, trong đó: Hộ nghèo: 1.480 lượt hộ vay/73.607 triệu đồng; Hộ

cận nghèo: 6.123 lượt hộ vay/295.899 triệu đồng; Hộ mới thoát nghèo: 7.363 lượt hộ vay/412.459 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: Đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 42.163 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí 25.720 triệu đồng (24.767 người thuộc hộ nghèo/16.063 triệu đồng; 17.396 người thuộc hộ cận nghèo/9.657 triệu đồng). Chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh từ nguồn kinh phí Quỹ khám chữa bệnh BHYT của tỉnh: Đã chi trả chi phí khám chữa bệnh cho 72.219 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo (37.341 lượt hộ nghèo; 34.878 lượt hộ cận nghèo) với kinh phí 60.447 triệu đồng (hộ nghèo 31.680 triệu đồng; hộ cận nghèo 28.767 triệu đồng); Chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo: Đã hỗ trợ tiền điện cho hơn 10.000 lượt hộ nghèo với mức 55.000 đồng/tháng; tổng mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo gần 07 tỷ đồng. Hỗ trợ về nhà ở: Xây mới, sửa chữa cho 1.578 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí 72.314 triệu đồng).

Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao: Trình UBND tỉnh ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế vào Trường Cao đẳng Giao thông Huế và đổi tên thành Trường Cao đẳng Huế, trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện đồng bộ các chính sách phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số trong quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu nguồn nhân lực; Truyền thông nâng cao nhận thức đối với công tác phát triển nguồn nhân lực.

- Chỉ đạo tham mưu thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 chu đáo, chuyên quà kịp thời đến người có công, thân nhân người có công các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh hơn 206.021 đối tượng/suất, tổng kinh phí hơn 71.571 triệu đồng. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công. UBND tỉnh phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân tổ chức thành công Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Hội nghị có 300 đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công và thân nhân người có công với cách mạng toàn quốc và 20 cán bộ đi B. Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát biểu tiếp tục cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành tận tâm, tận lực; cùng đồng hành, chung tay của các doanh nghiệp; sức mạnh đoàn kết và sự đồng thuận của người dân Huế trong thực hiện các chủ trương, đường lối; các nhiệm vụ giải pháp của tỉnh để tạo đột phá, sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp nối các hoạt kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) trên địa bàn tỉnh, đã có hơn 62.513 suất quà

được trao tặng đến người có công và gia đình người có công với tổng kinh phí hơn 18.173 triệu đồng.

- Kịp thời chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh có những giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đạt được những kết quả quan trọng như: Tổ chức vận hành, kết nối với sàn giao dịch việc làm trên môi trường mạng, duy trì các Sàn giao dịch việc làm trên nền tảng sàn giao dịch việc làm online *vieclamhue.vn*. Tổ chức có hiệu quả 27 phiên giao dịch việc làm, 6.137 lượt lao động tham gia với 62.696 vị trí việc làm; tổ chức thành công Ngày Hội việc làm - Tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2023, có 45 đơn vị và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh, tuyển dụng trên 22.762 chỉ tiêu, định hướng nghề nghiệp hơn 9.200 người. Chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tạo việc làm tiếp tục được quan tâm, thông qua kênh Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân 288.598 triệu đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 5.282 lao động và 2.925 lao động tự tạo việc làm trong lĩnh vực không có quan hệ lao động. Đã giải ngân cho 345 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với tổng số vốn 25.570 triệu đồng. Đã tiếp nhận và giải quyết chính sách hỗ trợ cho 506 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với tổng số tiền hơn 1.475 triệu đồng.

Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, quan hệ lao động; an toàn, vệ sinh lao động và quản lý lao động nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Trong công tác giáo dục nghề nghiệp, đã tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; triển khai các chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 2.806 người lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tập trung hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện cho 437 người, kinh phí là 4.992 triệu đồng. Tổ chức Hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho 300 phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù. Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam (GIZ), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội thảo “Giáo dục nghề nghiệp nâng tầm kỹ năng lao động trong tình hình mới” với hơn 200 đại biểu tham gia; Hội thảo đã thảo luận, kiến nghị các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực, kỹ năng giúp người lao động tìm được việc làm hiệu quả đáp ứng các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật các lĩnh vực chính sách xã hội; thực hiện chính sách trợ cấp xã hội cho 60.834 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí thực hiện hàng tháng hơn 32 tỷ đồng; Công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy nghề các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được chú trọng. Công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tiếp tục được quan tâm, chú trọng đến công tác truyền thông, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Tổ chức thành công Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 3.000 lượt người tham gia. Công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội được triển khai sâu rộng đến tận cơ sở, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội được đẩy mạnh thực hiện nhằm giúp người nghiện sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho người nghiện sau cai nghiện.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân Ngày công tác xã hội Việt Nam; Ngày người khuyết tật Việt Nam, Tháng hành động phòng, chống ma túy, lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em và Quốc tế thiếu nhi 1/6”, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, nhằm truyền thông chuyển tải thông tin về lĩnh vực công tác xã hội, khẳng định quyền được bảo đảm an sinh xã hội, tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác.

- Năm 2023, hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được lãnh đạo Sở quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Làm việc với Nghiệp đoàn SAIKAIYO trao đổi, bàn bạc thông nhất phương hướng, đưa ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động đưa thực tập sinh kỹ năng đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trên địa bàn tỉnh; làm việc với Ngân hàng Thế giới trao đổi, nắm bắt tình hình, kết quả hợp tác thí điểm chi trả điện tử chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức USAID triển khai Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam”; Dự án "Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2024". Tiếp đón đoàn Ban công tác đặc biệt của 02 tỉnh Salavan và Sekong nước CHDCND Lào và tổ chức Lễ truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Đặc biệt tổ chức sự kiện “Chạy cùng Người khuyết tật” thu hút hơn 5.000 người là người khuyết tật, vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh niên, học sinh, sinh viên,... thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp,... trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia.

- Công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế được chỉ đạo thực hiện thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức. Thành lập Đội trật tự xã hội tập trung và xử lý người lang thang thuộc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em. Ban hành tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về công tác cải cách hành chính, ISO, kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian giải quyết, thành

phần hồ sơ, tỷ lệ cắt giảm chi phí 42,86%. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 thuộc phạm vi của Sở; thúc đẩy chuyên đổi số trong chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt, triển khai chính quyền điện tử, kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện 03 thủ tục hành chính thiết yếu theo yêu cầu tại Đề án 06 về trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công và bảo hiểm thất nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn quan tâm, chú trọng thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện: Xuất sắc

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc

Thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan Sở, tập thể Lãnh đạo Sở luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các chủ trương, chính sách, kế hoạch liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị đều được tập thể Lãnh đạo Sở bàn bạc, thảo luận dân chủ, vai trò của người đứng đầu thể hiện rõ trong quá trình thảo luận, các quyết định cá nhân đưa ra có sự cân nhắc trước các ý kiến góp ý, đảm bảo sự khách quan, tập trung và thống nhất cao. Đối với công tác tổ chức cán bộ, tập thể Lãnh đạo Sở thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo thống nhất công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thảo luận về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan; đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Tập thể Lãnh đạo Sở chấp hành nghiêm việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, họp đột xuất khi có yêu cầu để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh. Nội dung họp Lãnh đạo Sở đều được chuẩn bị khá chu đáo, cơ bản đạt yêu cầu và chất lượng được nâng lên. Sau cuộc họp thông báo kết luận công khai đến các phòng, đơn vị để triển khai thực hiện.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện: Xuất sắc

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ hiện nay, tập thể lãnh đạo Sở luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong cơ quan, các tổ chức đoàn thể của Sở và mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thường xuyên quan tâm quán triệt, tuyên truyền những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện của Đảng cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Quá trình triển khai thực hiện các

Nghị quyết Trung ương luôn gắn với tổ chức thực hiện thường xuyên Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, phòng ngừa được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác.

Từ lãnh đạo Sở đến các phòng, đơn vị, mỗi công chức, viên chức, người lao động luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là trong lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp của cơ quan, đơn vị, những bức xúc của người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; trong tự phê bình, phê bình; trong tuyên truyền, đấu tranh những sai trái, thù địch.

Đối chiếu với 27 biểu hiện, Lãnh đạo Sở tự nhận diện không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bộ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện: Xuất sắc

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng

Năm 2023, cơ quan Sở không nhận các đơn thư, phản ánh, kiến nghị cũng như dư luận, ý kiến không tốt về công chức, viên chức, người lao động; riêng về hoạt động của cơ quan, Sở đã chỉ đạo tiếp nhận, xử lý kịp thời 41 đơn (07 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 30 đơn kiến nghị, phản ánh).

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng của cơ quan theo đúng quy định, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với cán bộ, đảng viên được dựa trên cơ sở kết quả nhận xét, biểu quyết của tập thể đối với từng cá nhân và theo đúng quy định nên luôn bảo đảm tính khách quan, chính xác, công bằng, động viên khích lệ kịp thời đối với sự phấn đấu của cán bộ, đảng viên.

Năm 2023, Sở đang trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Cờ thi đua xuất sắc, trình Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực phong trào thi đua văn hóa công sở.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng trong năm góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện: Xuất sắc

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm

Công tác tham mưu thực hiện chương trình công tác năm 2023, một số nhiệm vụ chủ trì, phối hợp thực hiện các sở, ban, ngành, địa phương chưa đạt tiến độ thời gian giao.

2. Nguyên nhân

- Về mặt khách quan: Một số văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mang tính cấp bách, được giao thực hiện trong thời gian ngắn, trong khi nội dung quan trọng, bao quát nên cần có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc tham mưu. Khối lượng công việc của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ngày càng nhiều, trong khi biên chế tinh giản; một số chương trình, đề án quan trọng cần tập trung tham mưu thực hiện trong cùng thời điểm nên việc bố trí, sắp xếp thực hiện các nhiệm vụ còn khó khăn.

- Về chủ quan: Một số sở, ngành phối hợp xây dựng đề án, dự án thời gian thực hiện chậm, sự phối hợp thiếu chặt chẽ, ảnh hưởng đến công tác điều hành chung của Sở.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC

1. Hạn chế, khuyết điểm kỳ trước: Việc tuyên truyền, phổ biến một số chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa được rộng khắp.

2. Kết quả khắc phục: Đã khắc phục. Năm 2023, tập thể lãnh đạo Sở đã nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong công tác truyền thông tất cả các lĩnh vực Ngành lao động, người có công và xã hội. Trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, chính sách xã hội...

IV. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM

Tập thể Lãnh đạo Sở không có vấn đề được cấp ủy cấp trên gợi ý kiểm điểm.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

Tập thể Lãnh đạo Sở chịu trách nhiệm trong quá trình lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Lãnh đạo Sở chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc, nhiệm vụ được phân công.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc về tình hình, nguyên nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*” “*tự chuyển hóa*”. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác.

2. Tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Sở; nêu cao tự phê bình và phê bình; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao; sâu sát cơ sở, lĩnh vực do mình phụ trách; đề

xuất kịp thời các vướng mắc trong công tác đề cơ quan có thẩm quyền có giải pháp giải quyết phù hợp.

3. Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội được giao theo chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong năm 2024; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại các phòng, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ năm 2024.

4. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, bảo đảm chặt chẽ nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát chương trình, kế hoạch làm việc của UBND tỉnh để chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

5. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời hơn nữa với các sở, ngành, địa phương liên quan trong thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm của Sở. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại phòng, đơn vị thuộc Sở, nhất là chú trọng việc kiểm tra chuyên sâu, chuyên đề và đột xuất về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, phân công, phân nhiệm, việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

6. Chỉ đạo các phòng, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra, tăng cường theo dõi, bám sát xây dựng chương trình, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh để có nguồn lực để thực hiện.

VII. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƯỢNG

Với những kết quả đã đạt được, tập thể Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tự xếp loại: ***Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.***

Trên đây là kết quả kiểm điểm của tập thể Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Phúc